

ที่ ศธ ๐๔๑๔๒/๓๕๕๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
สกลนคร เขต ๑ ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม  
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง

อ้างถึง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  
ประกาศลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เรื่อง มาตรการป้องกัน  
การทุจริต และเรื่องมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกาศลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามประกาศที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ได้ประกาศ  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีกำหนดสอบข้อเขียน  
ภาค ก และภาค ข และสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ในวันที่เสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ สนามสอบโรงเรียน  
อนุบาลสกลนคร ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ  
วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และเป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  
ดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จึงประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต  
และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกฯ และประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพชรวิทย์ จันทนะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐๔๒-๙๗๐-๑๓๒ โทรสาร. ๐๔๒-๙๗๐-๑๓๔

[www.sakonarea1.go.th](http://www.sakonarea1.go.th)

(ผู้ปฏิบัติ/นางณัฐหทัย ชุมปัญญา/มือถือ ๐๘๙-๒๗๔๕๗๑๒)



**ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑**  
**เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคล**  
**เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน**  
**สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑**

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จึงได้มีมาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริตเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ. กำหนดและเป็นไปตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ด้วยความเรียบร้อยตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ดังต่อไปนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ถือเป็นนโยบายและให้ความสำคัญสูงสุดในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในครั้งนี้ ผู้บริหารทุกระดับ ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์และนโยบายแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนและเกิดความเสียหายต่อทางราชการจะถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีละเว้น

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยอาจติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในจุดที่สำคัญ เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวรวมทั้งเปิดช่องทางรับบริการแจ้งข้อมูล เบาะแส และการหาข่าวในทางลับ และขอความร่วมมือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสนามสอบ ใช้มาตรการที่เห็นสมควรแก่ผู้เข้าสอบคัดเลือก เช่น การบันทึกภาพผู้เข้ารับการคัดเลือกไว้เป็นหลักฐาน การตรวจค้นบุคคล โดยห้ามมิให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกนำโทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ การเรียกมาให้ถ้อยคำ หรือการส่งมิให้กระทำการในกรณีอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบคัดเลือกอาจไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

๓. ห้ามมิให้ผู้บริหารทุกระดับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำ เอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายแก่ผู้เข้าสอบ คัดเลือกอย่างเด็ดขาด

๔. หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้เข้ารับการ คัดเลือกได้ในการคัดเลือกครั้งนี้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการสอบคัดเลือก ขอให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูล หากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่ง บุคคลใดที่แอบอ้างเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้งโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ ต่อไปนี้

๑) นายไพรวลัย จันทนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต ๑ โทรศัพท์มือถือ ๐๖๔-๘๒๙๕๕๔๔๙

๒) นางชรินดา พิมพ์บุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต ๑ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๓-๖๕๕๕๓๓๙๓

๓) นางนิราตรี รักษาภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๗๑๕๓๓๓๓

เพื่อจะได้หาทางป้องกัน แก้อไข หรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้การ ดำเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดอย่างแท้จริง

อนึ่ง ผู้เข้าสอบคัดเลือกควรตระหนักถึงผลกระทบในอนาคตที่จะเกิดขึ้นหากมีกรณีการทุจริต ในการคัดเลือกฯ เพราะนอกจากจะถูกปรับให้เป็นผู้สอบตกแล้วยังต้องถูกดำเนินการทางวินัยและถูกดำเนินการ ทางกฎหมายอีกด้วย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายไพรวลัย จันทนะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑